

# JUNTAS HAND IN HAND

จับตาคำตอบสนอง  
ของรัฐบาลไทย  
ต่อเมียนมาหลังรัฐประหาร

สิงหาคม, 2023



ไทย Thailand for Burma



**unapuly Thailand for Burma**

# คำนำ

Thailand for Burma ได้รวบรวมบันทึกการมีส่วนร่วมของรัฐบาลไทยกับคณะเผด็จการทหารเมียนมา นอกจากนี้ เรายังได้รวบรวมบันทึกความพยายามทางการทูตระดับภูมิภาคของพวกเขาเกี่ยวกับเมียนมาตั้งแต่การพยายามก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บันทึกเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่ผิดพลาดและไม่สอดคล้องกันของไทยต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองของเมียนมาระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565





# แนวทางที่ ไม่ต่อเนื่องกัน ของ ประเทศไทย

นับตั้งแต่รัฐประหารในเมียนมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมียนมาทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด ได้พัฒนานโยบายอำนวยความสะดวกเฉพาะกิจต่อคณะเขตจัดการทหาร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการถกเถียงต่อสาธารณชนต่อไปว่านโยบายเหล่านี้เคารพเจตจำนงร่วมของประชาชนเมียนมาหรือไม่ นโยบายเหล่านี้มีส่วนในการแก้ไขวิกฤตการณ์ในเมียนมาหรือไม่ และสอดคล้องกับหลักการ ประชาธิปไตยของไทย หรือมาตรฐานประชาธิปไตยสากลหรือไม่ การรับรู้และการถกเถียงเกี่ยวกับ เรื่องเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับคนไทยเช่นกัน เนื่องจากพวกเขาได้ติดตามการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลใหม่และนโยบายเกี่ยวกับเมียนมาของรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 2566 ของประเทศไทย

นับตั้งแต่การรัฐประหาร แม้ว่า เสียงเรียกร้องจากกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตย รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ และ ประชาชนชาวเมียนมา จะไม่ยอมรับว่าคณะเขตจัดการทหาร เป็น รัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ให้รวมคณะเขตจัดการทหารไว้ในการเจรจาอย่างเป็นทางการ เช่น การประชุมอาเซียน แต่ประเทศไทยยังคงมี ส่วนร่วม กับ คณะเขตจัดการทหารเมียนมา ในขณะที่แนวทางฉันทามติ 5 ประการของอาเซียน ไม่ประสบผลสำเร็จ แต่อาเซียนในฐานะกลุ่ม อย่างน้อยก็ได้ดำเนินการคว่ำบาตรคณะเขตจัดการทหารโดยการกันพวกเขาออกจากการประชุมระดับสูง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ทำลายข้อตกลงของอาเซียนโดยการมีส่วนร่วมกับคณะเขตจัดการทหารเมียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลประโยชน์ทางการเมือง การค้า และการทหารของไทย

กลุ่มประชาสังคมในเมียนมาและกองกำลังประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยไม่มีความเชื่อมั่นในฉันทามติ 5 ประการที่ล้มเหลว ของอาเซียน ตั้งแต่เริ่มต้น ชาวเมียนมาประกาศชัดเจนว่าประชาคมระหว่างประเทศต้องช่วยกันหยุดยั้งคณะเผด็จการทหารเมียนมาก่อนที่จะทำงานทางการทูตอื่นใดเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศ ฉันทามติ 5 ประการของอาเซียนยังเรียกร้องให้คณะเผด็จการทหารยุติ การใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงจับมือกับผู้กระทำความผิดที่โหดร้ายต่อชาวเมียนมาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้นำคณะเผด็จการทหารจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากการก่ออาชญากรรมของพวกเขา การที่ประเทศไทยต้อนรับ ผู้นำคณะเผด็จการทหารเมื่อเร็วๆ นี้ แม้ว่าจะ มีการคัดค้าน จากประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดของแนวทางการเป็นที่ยาวนานหลายปีของไทยต่อการบริหารที่ผิดกฎหมายของกองทัพเมียนมา

การให้ความสำคัญกับฉันทามติ 5 ประการของอาเซียนทำให้ประชาคมระหว่างประเทศมองไม่เห็นวิสัยทัศน์ของชาวเมียนมาเกี่ยวกับอนาคตใหม่ ที่มีเสรีภาพและประชาธิปไตย งานวิจัย หลายชิ้นได้เผยให้เห็นข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างที่ฝังลึกของสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปประชาธิปไตยที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2553 และจบลงด้วยการรัฐประหารในปี 2564 กล่าวคือเมียนมาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่อย่างใด ; เพราะยังคงมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ของกองทัพซึ่งได้รับการบัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 ดังนั้น ภาษาทางการทูตเกี่ยวกับการ “ฟื้นฟูประชาธิปไตย” ในเมียนมาจึงแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองของเมียนมาและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ประชาชนชาวเมียนมา จะไม่ย้อนกลับ ไปหารัฐธรรมนูญปี 2551 และรัฐที่ถูกควบคุม บางส่วนโดยทหารผู้คนหลายพันสละชีวิตเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นและอีกหลายล้านคนยังคงลุกขึ้นต่อต้าน แต่ชาวเมียนมากำลัง ก้าวไปข้างหน้า และจินตนาการถึงการสร้างประเทศใหม่ด้วยโมเดลทางการเมืองใหม่ ดังนั้น แนวทางใดก็ตามในเมียนมาที่ยึดติดกับรัฐธรรมนูญปี 2551 หรือรูปแบบทางการเมืองที่ย่ำแย่อื่นๆ นั้นไม่สอดคล้องกับ (โมเดลการเมืองใหม่) อย่างแท้จริงและต้องถูกตัดทิ้งไป

ประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงกับเมียนมามากที่สุด จะต้องปฏิรูปนโยบายของตน โดยพิจารณาจากความตระหนักรที่เพิ่มขึ้นของความเป็นจริงทางการเมืองของเพื่อนบ้านเรา ขอเตือนรัฐบาลใหม่ของไทยให้เปลี่ยน แนวทางที่ล้มเหลว ของรัฐบาลเก่าด้วยแนวทาง ใหม่ และใช้งานได้จริงซึ่งเป็นแนวทางที่เคารพประชาชนชาวเมียนมาและหลักการประชาธิปไตย



# การมีส่วนร่วมอย่าง ไม่เป็นทางการ ล่าสุดของประเทศไทย กับคณะเผด็จการทหารเมียนมา

ไทยจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 พวกเขาได้เชิญตัวแทนของกองทัพเมียนมาซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงของอาเซียนที่จะไม่เข้าร่วมกับคณะเผด็จการทหารจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดของฉันทามติ 5 ประการ ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ประเทศไทยได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่คณะเผด็จการทหารอีกครั้งในการประชุมระดับภูมิภาคที่เรียกว่า Track 1.5 นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ลาว เวียดนาม และบังคลาเทศเข้าร่วมด้วยการประชุมครั้งต่อมาจัดโดยอินเดียในเดือนถัดมา และไทยก็ได้เข้าร่วมอย่างการประชุมนี้อย่างแข็งขัน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอื่นในภูมิภาค เช่น จีนและอินเดีย ในจดหมายเชิญ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลรักษาการของไทย ระบุถึงความตั้งใจที่จะ “กลับมามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่” กับรัฐบาลทหารพม่า แม้ว่าอาเซียนจะมีมติอย่างชัดเจนว่าจะไม่ทำเช่นนั้นก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนที่สำคัญ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการประชุมและวิพากษ์วิจารณ์ ประเทศไทยต่อสาธารณชนว่าขัดต่อข้อตกลงของอาเซียนและทรยศต่ออำนาจหน้าที่ของประธานหมุนเวียนของอินโดนีเซีย โดยการกระทำเพียงฝ่ายเดียว ประเทศไทยได้หว่านความบาดหมางในกลุ่มภูมิภาคแทนที่จะเสริมสร้างความเป็นเอกฉันท์และอำนาจของตน



22 ธันวาคม 2565



ประเทศไทย จัด การประชุมรัฐมนตรี  
ต่างประเทศอาเซียนอย่าง  
ไม่เป็นทางการเชิญรัฐมนตรี  
ต่างประเทศของรัฐบาลทหารพม่า

มีนาคม 2566



ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการ  
ประชุมโต๊ะกลม Track 1.5  
ในเมียนมา โดยมีรัฐมนตรี  
ต่างประเทศของรัฐบาลทหาร  
ผู้แทนจากสมาชิกอาเซียน  
บางประเทศ ตลอดจนอินเดียน จีน  
ญี่ปุ่น และบังกลาเทศ เข้าร่วม

19 มิถุนายน 2566



ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ  
จัดการ ประชุม Track 1.5 รอบ  
ที่ 3 เรื่องเมียนมาโดยเชิญคณะ

# ลำดับเวลา ของเหตุการณ์

13 มกราคม 2566



นายกรัฐมนตรีประยุทธ์  
และรองนายกรัฐมนตรีและ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ  
ต่างประเทศ ต้อนรับ ทูตญี่ปุ่น  
ประจำเมียนมา โยเฮ ซาซากาวะ

25 เมษายน 2566



ในกรุงนิวเดลี ประเทศไทย เข้า  
ร่วม การประชุม Track 1.5 รอบ  
ที่สองที่ริเริ่มขึ้นในเมียนมา



# การเยือนอย่างเป็นทางการและ กิจกรรมทางการทูต

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางไปเยือนกรุงเนปิดอว์และพบกับผู้นำคณะเขตจัดการมิน อ่อง หล่าย นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการสูงสุดนับตั้งแต่รัฐประหาร การประชุมมีขึ้นเพียง 10 วันหลังการสังหารหมู่ที่ปาซิกยี ซึ่งกองทัพอากาศของรัฐบาลทหารทิ้งระเบิดใส่ผู้ชุมนุมในพื้นที่ตอนกลางของเมียนมาร์ มีรายงานว่าคร่าชีวิตผู้คนไป 168 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนที่ไม่มีอาวุธ รวมทั้งเด็กด้วย ที่ประชุมนี้ไม่สนใจเสียงเรียกร้องจากกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยและชาวเมียนมาที่ขอให้ประชาคมระหว่างประเทศทำงานร่วมกับกองกำลังประชาธิปไตยของเมียนมา รวมถึงรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ และปฏิเสธความชอบธรรมทางการเมืองของคณะเขตจัดการทหาร การจับมือกับผู้กระทำความผิดที่โหดร้ายดังกล่าวในขณะที่ชาวเมียนมากำลังโศกเศร้า ถูกมองว่าเป็นคนใจแข็ง ฉวยโอกาส และเป็นการทรยศต่อค่านิยมประชาธิปไตยที่ประเทศไทยยอมรับ เมื่อคำนึงถึงความรู้สึกร่วมกัน การแสดงท่าทีด้านมนุษยธรรมที่ตามมาของไทย เช่น การบริจาคให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของพายุไซโคลนมออคคาทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการแสดงทางการทูตที่ว่างเปล่า และความศรัทธาของชาวเมียนมาที่มีต่อมิตรภาพของไทยก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย



# ลำดับเวลาของการมีส่วนร่วมทางการทูตของรัฐบาลไทย กับคณะเผด็จการทหาร

## 25 เม.ย. 2022

ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.กระทรวง  
การต่างประเทศไทย แต่งตั้ง  
ที่ปรึกษา พรพิมล กาญจนลักษณ์  
เป็นทูตพิเศษประจำเมียนมา



## 4 ก.ค. 2022

รมว. กระทรวงการต่างประเทศ  
ของไทย เข้าร่วม การประชุมรัฐมนตรี  
ต่างประเทศเพื่อความร่วมมือ  
แม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7  
ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ  
ของคณะเผด็จการทหารเมียนมา



## 21 เม.ย. 2023

ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว. กระทรวง  
การต่างประเทศและรองนายก  
รัฐมนตรีเข้าพบหัวหน้า  
คณะเผด็จการทหารเมียนมา  
ที่กรุงเนปิดอว์



## 21 เม.ย. 2023

ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงการต่างประเทศของไทย  
และ ทูตพิเศษของไทยด้านเมียนมา เข้าพบรัฐมนตรี  
ของคณะเผด็จการทหารเมียนมาเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ

# 7



# การดำเนินการของ เอกอัครราชทูตไทย ประจำเมียนมา ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ปลายปี พ.ศ. 2565 นายมงคล วิศิษฐ์สตั้มภได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำเมียนมาคนใหม่ ซึ่งต่างจากอำนาจประชาธิปไตยบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ซึ่งลดระดับการแสดงออกทางการทูตในเมียนมาลงโดยการแทนใช้ตำแหน่งอุปทูตแทนตำแหน่งเอกอัครราชทูต แต่ไทยพยายามรักษาและสร้างความสัมพันธ์กับคณะเผด็จการทหารเมียนมา เอกอัครราชทูตคนใหม่ได้แสดงหนังสือรับรองของเขาต่อหัวหน้าคณะเผด็จการทหารเมียนมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในช่วงสามเดือนแรกของเขาในฐานะเอกอัครราชทูต เขาได้พบกับรองหัวหน้าคณะเผด็จการทหาร และรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะเผด็จการทหารอย่างน้อยสิบคน และผู้ว่าการธนาคารกลาง บันทึกลงเหล่านี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าปกติระหว่างเอกอัครราชทูตคนใหม่และกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับคณะเผด็จการทหาร และเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับพวกเขาในเกือบทุกภาคส่วนหลัก แม้ว่าจะมีการเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรธุรกิจสายเลือดของคณะเผด็จการทหารก็ตาม

# ลำดับความเคลื่อนไหว ของเอกอัครราชทูต คนใหม่



**7 ร.ค.  
2022**

มงคล วิสิฐสถัมย์ เอกอัครราชทูตไทยคนใหม่ มอบสาส์น  
ตราตั้ง ต่อหัวหน้าคณะผู้เจรจาการค้า

**7 ร.ค.  
2022**

เอกอัครราชทูตไทยคนใหม่เข้าพบ  
รอง ผบ.ทร.

**7 ร.ค.  
2022**

เอกอัครราชทูตไทยคนใหม่เข้าพบรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการต่างประเทศของคณะผู้เจรจาการค้า

**8 ร.ค.  
2022**

เอกอัครราชทูตไทยคนใหม่เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
ความร่วมมือระหว่างประเทศของคณะผู้เจรจาการค้า

**8 ร.ค.  
2022**

เอกอัครราชทูตไทยคนใหม่เข้าพบรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงกลาโหม

**5 ม.ค.  
2023**

เอกอัครราชทูตไทยเข้าพบรัฐมนตรีด้านการลงทุนและความ  
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศของคณะผู้เจรจาการค้า

**5 ม.ค.  
2023**

เอกอัครราชทูตไทยเข้าพบรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ฯ

**6 ม.ค.  
2023**

เอกอัครราชทูตไทยเข้าพบผู้ว่าการธนาคาร  
กลางของคณะผู้เจรจาการค้า

**18 ม.ค.  
2023**

เอกอัครราชทูตไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนา  
และวัฒนธรรมของคณะผู้เจรจาการค้า

**19 ม.ค.  
2023**

เอกอัครราชทูตไทยเข้าพบรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงพาณิชย์

**14 ก.พ.  
2023**

เอกอัครราชทูตไทยเข้าพบรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

**15 ก.พ.  
2023**

เอกอัครราชทูตไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การต่างประเทศคนใหม่ของคณะผู้เจรจาการค้า

**15 ก.พ.  
2023**

เอกอัครราชทูตไทยเข้าพบรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงคมนาคม

**5 เม.ย.  
2023**

เอกอัครราชทูตไทยจัดงานสงกรานต์เนื่องใน  
วันครบรอบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์  
ทางการทูตระหว่างเมียนมาและไทย

คณะผู้แทนของกองทัพไทย นำโดย พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนที่สาม เดินทางเยือนกรุงเนปิดอว์และพบกับหัวหน้ารัฐบาลทหารเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 การเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากคณะกรรมการเขตแดนระดับภูมิภาคเมียนมา-ไทย ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดโดยคณะผู้เจรจาทางการทหารตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคมถึงวันที่ 29 มิถุนายนที่เมืองตองจี ในระหว่างการประชุม มีรายงานว่า คณะผู้แทนกองทัพไทยและคณะผู้เจรจาทางการทหารเมียนมาได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างสองกองทัพ ต่อมาปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 หัวหน้ากองทัพไทยและคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพทั้งสองประเทศ ครั้งที่ 8 ซึ่งคณะผู้เจรจาทางการทหารเมียนมาเป็นเจ้าภาพ

กองทัพไทยและเมียนมารักษามิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นตลอด หลายทศวรรษที่ผ่านมา ภายหลังจากรัฐประหาร ขณะที่ผู้บัญชาการทหารและบุคลากรสำคัญๆ ของเมียนมาถูกคว่ำบาตรโดยประเทศประชาธิปไตยตะวันตก กองทัพเมียนมาก็แสวงหาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีน รัสเซีย และพันธมิตรอื่นๆ กองทัพพันธมิตรของพวกเขา กำลังจัดเตรียมยุทธโศภกรณ์ การฝึกอบรม และเทคโนโลยีให้กับกองทัพเมียนมา ซึ่งช่วยเติมเชื้อไฟให้การกดขี่ชาวเมียนมา กองทัพไทยยังได้ช่วยเหลือทหารเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอดทนต่อความรุนแรง ที่เกิดขึ้นบนพรมแดนระหว่างสองประเทศ

กองทัพเมียนมาใช้กำลังอย่างล้นเกินในการปราบปรามกองกำลังต่อต้านฝ่ายประชาชน ซึ่งรวมถึงการโจมตีทางอากาศต่อหมู่บ้านและเมืองในชนบทในพื้นที่ขัดแย้ง หมู่บ้านในรัฐกะเหรี่ยงและกะเหรี่ยง/กะยา ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนทางตะวันตกของไทย อยู่ในพื้นที่ที่ถูกทิ้งระเบิด ประเทศไทยไม่ได้แสดงท่าทีตอบโต้ต่อการที่ทหารเมียนมาทิ้งระเบิดบริเวณชายแดนบ่อยครั้ง เหตุการณ์ที่น่าสังเกตเหตุการณ์หนึ่งคือ เหตุการณ์ที่ เครื่องบินไอพ่นของกองทัพเมียนมาได้บินเข้าสู่่านฟ้าของไทยเหนืออำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อชาวท้องถิ่นในจังหวัดตาก ซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมา กองทัพไทยไม่ตอบโต้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับนายพลเมียนมา อย่างไรก็ตาม หลังจากพิธา ลิมเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ชนะการเลือกตั้ง กล่าวว่า พรรคของเขา กำลังจะนำเสนอโยบายใหม่เกี่ยวกับเมียนมาที่ใช้ กองทัพเมียนมาก็ได้มีการประกาศเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการทหารตามแนวชายแดนไทยซึ่งเป็นการแสดงความก้าวร้าว แม้กระทั่งต่อพันธมิตรอย่างไทย

## ความสัมพันธ์ระหว่าง

# ทหาร กับ ทหาร



# 10

A brief by Thailand for Burma

@AP Photos

# ลำดับเหตุการณ์

## สรุปและ ข้อเสนอแนะ

รัฐบาลก่อนหน้าที่ได้รับการหนุนหลังโดยทหารของไทยถูกโค่นล้มในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 นโยบายต่อเมียนมาอันซุ่มซ่ามไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่มีประสิทธิภาพต้องดำเนินควบคู่ไปด้วย รัฐบาลไทยชุดใหม่ต้องพยายามแก้ไขผลเสียที่เกิดจากการกระทำของรัฐบาลชุดก่อน และต้องพัฒนานโยบายต่อเมียนมาให้สอดคล้องกับค่านิยมประชาธิปไตยของไทยและค่านิยมประชาธิปไตยที่ถูกพรากไปจากประชาชนเมียนมา

# เฝ้าระวัง พันธมิตรทางการทหาร พม่าและไทย

1 2 3

ยกเลิกการประชุมระดับภูมิภาค Track 1.5 ใดๆ ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนคณะเสด็จการทหารเมียนมา

หยุดสนับสนุนคณะเสด็จการทหารเมียนมาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการหยุดและทำงานร่วมกับกองกำลังประชาธิปไตยของเมียนมา รวมถึงรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและสภาที่ปรึกษา

สนับสนุนและปกป้องชาวเมียนมา รวมถึงผู้ลี้ภัยหลายหมื่นคนในประเทศไทย



12  
A brief by Thailand for Burma

# 23 พ.ค. 2023

เมียนมาส่งคำเตือนเตรียมพร้อมทางทหารหลังถ้อยแถลงของพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ผบ.เหล่าทัพไทยและคณะ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการระดับสูงด้านกองทัพของสองประเทศ ครั้งที่ 8 ซึ่งกองทัพเมียนมาเป็นเจ้าภาพ

# 20 ม.ค. 2023



# 29 มี.ย. 2023

คณะผู้แทนกองทัพไทย นำโดยแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.อภิเชษฐ์ ชี้อัสตัย เข้าพบ หัวหน้าคณะเสด็จการทหารที่กรุงเนปิดอว์

คณะผู้แทนกองทัพไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตแดนระดับภูมิภาคเมียนมา-ไทย ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดโดยคณะเสด็จการทหารเมียนมาที่เมืองตองจี

# 27-29 มี.ย. 2023



# 11

# สรุปและ ข้อเสนอแนะ

รัฐบาลก่อนหน้าที่ได้รับการหนุนหลังโดยทหารของไทยถูกโค่นล้มในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 นโยบายต่อเมียนมาอันขุ่นมัวไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่มีประสิทธิภาพต้องดำเนินควบคู่ไปด้วย รัฐบาลไทยชุดใหม่ต้องพยายามแก้ไขผลเสียที่เกิดจากการกระทำของรัฐบาลชุดก่อน และต้องพัฒนานโยบายต่อเมียนมาให้สอดคล้องกับค่านิยมประชาธิปไตยของไทยและค่านิยมประชาธิปไตยที่ถูกพรากไปจากประชาชนเมียนมา

# 1

ยกเลิกการประชุมระดับภูมิภาค Track 1.5 ใดๆ ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนคณะเผด็จการทหารเมียนมา



# 2

หยุดสนับสนุนคณะเผด็จการทหารเมียนมาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการมีส่วนร่วมทางการทูต และทำงานร่วมกับกองกำลังประชาธิปไตยของเมียนมารวมถึงรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและสภาที่ปรึกษา



# 3

สนับสนุนและปกป้องชาวเมียนมา รวมถึงผู้ลี้ภัยหลายหมื่นคนในประเทศไทย



# 12

A brief by Thailand for Burma

# **JUNTAS HAND IN HAND**

จับตาการตอบสนอง  
ของรัฐบาลไทย  
ต่อเมียนมาหลังรัฐประหาร



ไทย Thailand for Burma

